



# สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph\_banpong@hotmail.co.th

2017

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017 ปีที่ 51 ฉบับที่ 2789  
อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา ปี A

พระวาจา (มธ.11:25-30)

ชุมชนคริสตชน  
วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า "ข้าแต่พระบิดา เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย ถูกแล้ว พระบิดาเจ้าข้า พระองค์พอพระทัยเช่นนั้น พระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า ไม่มีใครรู้จักพระบุตร นอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้จักพระบิดา นอกจากพระบุตรและผู้ที่ยังพระบุตรเปิดเผยให้รู้"

ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน จงรับแอกของเรา แอกเบาไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพ อ่อนโยนและถ่อมตน จิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อน เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่ม และภาระที่เราให้ท่านแบกก็เบา"

ลูก - หลาน

สร้างอุทิศแด่

ยอห์น บัปติस्ता ซิน ทองปิยะภูมิ



หัวข้อ	การสถาปนาพระอาณาจักรแห่งสันติ
ธรรมล้ำลึก	พระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสันติ
ท่าที	ความสุภาพอ่อนโยนและความถ่อมตน
การดำเนินชีวิต	เราจะรับเอาแอกแบกไว้และมาเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า



**บทอ่านที่หนึ่ง** : - ศคย 9:9-10

ประกาศกเศคาริยาห์ได้กล่าวพยากรณ์ว่า พระเจ้าจะส่งกษัตริย์มาหาเรา พระองค์จะประทานความยุติธรรมและความรอดพ้น พระองค์ทรงถ่อมองค์ นอกจากนั้น พระองค์จะประทานสันติแก่ประชาชาติทั้งหลาย

**บทอ่านที่สอง** : - รม 8:9, 11-13

นักบุญเปาโลปลุกจิตสำนึกของเราทุกคน ให้ดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า เพราะถ้าพระจิตของพระเจ้าสถิตอยู่ในตัวเราแล้วนั้น เราจะมีชีวิตในพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย

**พระวรสาร** : - มธ 11:25-30

พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก ให้เข้ามาพบพระองค์ พักผ่อนในพระองค์ และเป็นศิษย์ของพระองค์ เราจะได้มีจิตใจของพระองค์ นั่นคือจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2017

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อนพพร	คามิลเลียน	คุณชัชชไม - คุณนวรรณ์	คุณมาลี	คุณมณีนุช
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณกรนุช	คุณพิศิษฐ์ - คุณจิรวรรณ	คุณวันทนา	คุณพงษ์ทิพย์
19.00 น.	คุณพ่อวิเชียรแสง	นาซาเรธ	คุณภาวนา - คุณอุมาพร	คุณจุฑาทิพย์	คุณพรเพ็ญ



จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



### พระเยซูเจ้ายินดีแบ่งเบาภาระหนักแก่ชีวิตกับเรา

พระวรสารวันนี้ กล่าวถึงการเชื่อเชิญที่ให้กำลังใจเรามากที่สุดเท่าที่เคยพบ และในเวลาเดียวกันเป็นการเชิญที่เราศิษย์ปัจจุบันมักจะมองข้ามไปอยู่บ่อย ๆ “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน” ช่างเป็นข้อเสนอที่ดี

จริง ๆ บรรดาศิลปินและช่างแกะสลักที่วาดภาพหรือแกะภาพพระผู้ไถ่เนื้อพระแท่น จะวาดหรือแกะภาพของพระองค์ให้กางมือออกมาหาเรา ทำให้การเชิญนั้นมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น พระเยซูเจ้าทรงใช้การเปรียบเทียบไม่ธรรมดาเชิญเรา “จงรับแอกของเราแบกไว้... จิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อน เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่ม และภาระที่เราให้ท่านแบกก็เบา” แอกทำด้วยไม้แข็งและหนัก เพื่อให้วางบนคอของวัวสองตัวคู่กัน ให้มันไถนาหรือลากเกวียนไปด้วยกัน

พระเยซูเจ้าลูกช่างไม้ ย่อมมีคุณรู้จักทั่วแคว้นกาลิลี ในวัยหนุ่มพระองค์ได้เรียนรู้การทำงานไม้จากนักบุญโยเซฟ บิดาเลี้ยงในโรงงานที่นาซาเร็ธ พระองค์คงสามารถทำแอกดี ๆ เรียบ ๆ ไว้วางบนป่าของวัวคู่ได้

เมื่อพระเยซูเจ้ากล่าวว่า จงรับแอกของพระองค์แบกไว้ และเรียนรู้จากพระองค์ พระองค์ทรงอยากช่วยเราแบกภาระ ขณะที่สัตว์ต้องช่วยกันลากช่วยกันดึง แต่เรามีพระเยซูเจ้าทรงช่วย ภาระของเราก็เบาลง แอกที่พระองค์ทำก็เหมาะสมที่สุด ช่วยให้การเดินทางไปด้วยกันผ่านชีวิตที่ง่ายขึ้น

ในสังคมซึ่งเน้นปัจเจกบุคคล และเน้นอิสระ (ไม่ต้องพึ่งคนอื่น) บางครั้งพวกเราบางคนไม่สนใจข้อเสนอของพระเยซูเจ้าในพระวรสาร ทุกคนไม่ช้าก็เร็ว ก็ต้องแบกภาระหน้าที่การงาน จะต้องพบปัญหาสุขภาพ การไม่ลงรอยในครอบครัว หรือปัญหาการเงินผิดเคื่อง อาจเป็นปัญหาในอดีตที่ยังคงหลอกลอน ความกังวลใจในปัจจุบันที่ทำให้วุ่นวายใจ รู้สึกไม่มั่นคง ไม่มั่นใจในอนาคตที่อาจทำให้เราไม่กล้าเดินหน้า ไม่ว่าจะรูปแบบใดหรือเวลาใด ๆ ที่มันปรากฏออกมา พระเยซูเจ้าทรงเชิญเราว่า “จงมาพบเราเถิด ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก เราจะให้ท่านได้พักผ่อน”

พระเยซูเจ้าทรงสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเปิดเผยแก่เด็กเล็ก ๆ แก่ผู้มีใจสุภาพอ่อนโยน พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชาและรอบรู้ (ในศาสนา) บรรดาผู้ต่ำต้อยและไม่ค่อยมีการศึกษายอมรับข่าวดีแห่งพระวรสารง่ายกว่า พวกเขาเข้าใจความสำคัญของบทเทศน์ของพระเยซูเจ้า พระองค์

ตรัสชัดเจนถึงความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระบิดา และความปรารถนาของพระบิดาที่ได้รับการเปิดเผยให้เราทราบโดยอภัยพระบุตร ถึงกระนั้น พระเยซูเจ้าบรรยายถึงพระองค์เองว่า **“มีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน”** พระองค์ยินดีช่วยเราแบกภาระ เพื่อเราจะได้พักผ่อน ให้เราใส่ใจในพระวาจาของพระองค์ที่ว่า **“จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา... เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่ม และภาระที่เราให้ท่านแบกก็เบา”**

แอกแห่งความรักที่พระเยซูเจ้ามอบให้แก่เรา จะไม่ทำให้เรารู้สึกหนักหรือเป็นภาระ แต่จะทำให้เราได้พบการพักผ่อนและสันติสุขแท้ พระองค์ทรงเรียกเราแต่ละคนให้ติดตามและมีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระองค์ ให้เราได้เลียนแบบพระเหตุทักของพระองค์ที่สุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน

ให้เราได้หันกลับมาหาพระเยซูเจ้า ผู้นำความรัก ความหวัง และการให้อภัยไปสู่ผู้ต่ำต้อย ขอให้ความรักขององค์พระเยซูเจ้าทรงนำทางเราและช่วยให้เราตระหนักว่า พระเจ้าจะต้องยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุด ชีวิตของเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้แห่งความรักของพระองค์กับเพื่อนพี่น้อง เป็นต้น คนต่ำต้อย เพื่อเราจะสามารถกล่าวได้อย่างนิกบุญเอากุสตินที่ว่า **“จิตใจข้าพเจ้าจะไม่พบการพักผ่อน จนกว่าจะได้พักพิงอยู่ในพระเจ้า”**



1. ข้าพเจ้าจะสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนเสมอ
2. ข้าพเจ้าจะตระหนักและทำหน้าที่คริสตชนอย่างดี
3. ข้าพเจ้าจะรู้จักปล่อยวางภาระที่ไม่จำเป็น เพื่อจะได้พบกับความบริสุทธิ์และสันติสุข



อย่างกลัวความทุกข์  
 เพราะเมื่อเราผ่านทุกข์ไปได้  
 มันจะกลายเป็นประสบการณ์  
 เป็นกำไรของเรา





## อ่านใจคน

ที่มา... ฝรั่งเวิร์ดเมิร์

มีแม่ทัพคนหนึ่งเล่นหมากล้อมเก่งมาก ฝีมือแม่ทัพตีจนหาคนเล่นชนะได้ยาก และเขาก็ภูมิใจในฝีมือของตนมาก วันหนึ่งแม่ทัพออกรบผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เห็นบ้านเล็ก ๆ หลังหนึ่ง มีป้ายติดว่า "หมากล้อมอันดับ 1 ของประเทศ" แม่ทัพเห็นแล้วรู้สึกไม่ยอมรับในใจ จึงพักทัพ และเข้าไปหาเจ้าของบ้านขอประลองหมากล้อมด้วย ปรากฏว่าเจ้าของบ้านแพ้ทั้ง 3 กระดาน

แม่ทัพยิ้ม เอามือลูบเครา พลางหัวเราะใส่เจ้าของบ้าน "หะ...แกเอาป้ายลงได้แล้ว" แล้วแม่ทัพก็ไปออกรบด้วยความกระหายในฝีมือการวางหมากล้อม และวิสัยทัศน์ในกลยุทธ์ของตน

หลังจากนั้นไม่นาน แม่ทัพรบชนะกลับมา ผ่านมาที่เดิมก็ยังเห็นป้ายอันดับ 1 ขวางอยู่ที่บ้านหลังเดิม กัดไม่ได้ แม่ทัพจึงเข้าไปหาเจ้าของบ้าน และทำดวลอีก คราวนี้แม่ทัพบอกส่าหับเจ้าของบ้านว่า เล่นให้ดี ถ้าชนะจะให้รางวัล แต่ถ้าแพ้จะปลดป้ายออกรบที่ติดไว้หน้าบ้านทั้ง แต่ปรากฏว่าครั้งนี้ แม่ทัพกลับพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงทั้ง 3 กระดาน ไม่เหลือเค้าลางความเก่งเดิมที่เคยทะนงในฝีมือ แม่ทัพประหลาดใจมาก ถามเจ้าของบ้านว่าเพราะอะไร? ไปฝึกที่ไหนเพื่อมาแกมือหรือเปล่า? รู้สึกไม่อาจยอมรับได้ว่าเจ้าของบ้านเก่งกว่า เลยอ้างว่าเพิ่งเดินทัพกลับมาเหนื่อยหน่อยลา พรุ่งนี้จะมาเล่นด้วยใหม่

เป็นอย่างนี้สามวัน ทุกวันแม่ทัพแพ้หมากล้อมอย่างหมดรูป 3 กระดานทั้งสามวัน จนไม่อาจยอมรับว่าฝีมือตนด้อยกว่า และไม่มีเหตุผลใดกล่าวอ้างอีก จึงยอมรับนับถือฝีมือเจ้าบ้านอย่างจริงใจ ยอมมอบรางวัลให้ตามสัญญา แต่ก็ยังอดถามไม่ได้ว่าทำไม?

เจ้าบ้านขอรางวัลให้แม่ทัพรับปากว่าถ้าตอบตามจริงแล้วจะไม่มีโทษ แม่ทัพให้สัตย์ เจ้าของบ้านจึงตอบตามตรงว่า "เพราะท่านเป็นแม่ทัพ และข้าเป็นผู้เหนื่อย วันแรกที่เจอกัน ท่านเดินทัพไปรบ แต่กลับอดไม่ได้ต้องแวะมาลองฝีมือกับข้าเหนื่อย ย่อมแสดงว่าท่านรู้สึกไม่ยอมรับนับถือผู้ใดในสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านเก่งกว่า อีกทั้งเมื่อเดินหมาก ท่วงทีกกลยุทธ์เดินหมากของท่านดูดีจริง วามรุกรุนแรงหมายกินพื้นที่ไม่เหลือ มุ่งหมายชนะฝ่ายเดียว ข้าเหนื่อยจึงรู้ว่าแพ้ชนะมีผลต่อความมั่นใจของท่านในการออกรบ ครั้งก่อนนั้น ท่านกำลังมีภารกิจต้องไปออกรบ ข้าเหนื่อยจะไปปลบเหลี่ยม ทำให้ท่านหมดขวัญกำลังใจไม่ได้ แต่ครั้งนี้ ท่านชนะกลับมา และบังคับให้ข้าเหนื่อยเล่นอีก ถ้าแพ้จะปลดป้ายของข้าเหนื่อยออก จึงมีอาจยอมมือให้แล้วขอรับ"

แม่ทัพพ่ายแพ้ยอมรับในเหตุผลที่เจ้าของบ้านอ่านได้กระจ่าง แต่ก็อดไม่ได้ที่จะแสดงสีหน้าไม่พึงใจออกมา แต่ก็ไม่ว่าอะไร มอบรางวัลแล้วกลับไปยังทัพของตน พอถึงที่พักก็คิดว่า คนที่อ่านเกมหมากล้อมได้จนรู้ความคิดอ่านของตนยอมจะเป็นภัย ใครรู้ว่าแม่ทัพแพ้หมดรูปขนาดนั้น ไปถึงไหนอายุถึงนั้น จึงสั่งลูกน้องคนสนิทให้ไปฆ่าเจ้าของบ้านเสีย โดยให้เหตุผลว่า ถ้าข้าศึกรู้ว่ามิคนั้นอยู่อาจเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการศึก คราวต่อไป แต่เมื่อไปถึงเจ้าของบ้านก็เก็บของและป้ายนั้น พร้อมออกเดินทางหายไประหว่างไร่องรอยเสียแล้ว

คนที่เก่งจริงในโลกนี้ คือ คนชนะได้แต่ไม่จำเป็นต้องชนะ มีใจกว้างขวางพอที่จะให้คนอื่นได้ชนะ ได้ภูมิใจในฝีมือของตน ได้ไปรบในสนามรบของตนอย่างมั่นใจ

การใช้ชีวิตก็เหมือนกัน... รู้ ไม่จำเป็นต้องพูด ไม่พูด ใจว่าจะไม่รู้ หากคนพูดในสิ่งที่เขารู้ แต่เป็นเรื่องที่เจ้าของเรื่องไม่อยากจะรู้ หรือไม่คิดว่าคนอื่นจะรู้ คุณไม่ได้มีใคร แต่ได้คือรู้

คนทุกคนบอกว่ารับความจริงได้ ต้องการให้คุณพูดความจริง แต่พอคุณพูดแล้ว ใจว่าจะรับได้ทุกคน อาจจะโกรธคุณอีกต่างหากที่รู้ความจริงในใจหรือความคิดของเขา การที่เขาบอกให้คุณพูดความจริง ที่จริงแค่ต้องการจะรู้ว่าคุณรู้เท่าไหน แต่ไม่ได้หมายความว่ารับความจริงได้ เมื่อรู้ว่าคุณรู้เยอะมาก เยอะกว่าที่เขาคาดไว้ เขาย่อมโกรธคุณ เพราะ “รู้ทัน” หรือไม่สามารทำใจยอมรับได้ว่าในเรื่องนั้นคุณเก่งกว่า รู้เยอะกว่าเขา

ต่อหน้าคนใจแคบ คุณต้องใจกว้าง ถ้าทำใจกว้างไม่ได้ ก็ต้องแกล้งโง่ เพราะไม่มีทางทำให้เขาพึงใจในความเก่งของคุณได้ ต่อให้เขายอมรับก็ยอมรับด้วยความรู้สึกไม่ยินยอม และมุ่งจะเอาชนะคุณให้ได้ มีแต่เสียกับเสีย

ต่อหน้าคนใจกว้าง คุณแสดงความสามารถได้ตามจริง เต็มเท่าที่คุณมี แต่ก็ยากนักที่จะเจอคนใจกว้างได้ง่าย ๆ ในสังคมปัจจุบัน

คนเก่งหมากล้อมอ่านพินิจวิธีการเดินหมากล้อมก็เห็นความคิดอ่าน คนเก่งใช้ชีวิตก็ต้องอ่านพินิจวิธีคิดอ่านของคนที่ตนพบด้วย เพราะมีผลต่อการปฏิสัมพันธ์กันในอนาคต>>>



คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนิกบุญคามิลโล

มีความยินดีขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้า

โอกาส... ฉลอง 25 ปี แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวช

ภคินีเยโนเวฟา พิกุลทอง คำเสงี่ยม

ภคินีโจเซฟปีนา พัทธราพร กลิ่นระเฒ

ภคินีกราเซีย พัทธยาพร สังขรัตน์

ใน วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2017

เวลา 10.00 น. ณ วัดนิกบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

โดย พระสังฆราชชอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี

(หลังพิธีเชิญร่วมแสดงความยินดีและรับประทานอาหารร่วมกัน)

# ประกาศ

# สรุปข่าว

## ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวใหม่

นายดามิลา นพทล เจริญมงคลวิไล บุตรของ นายสมเดช และนางมารีอา กอแรตตี มารศรี เจริญมงคลวิไล (สมาชิกกลุ่ม 5) ได้เข้าสู่พิธีสมรสกับ นางสาวลัดดา จำปาหอม ธิดาของ นายวีระยุทธ และนางสมจิตร จำปาหอม (ชาว จ.อำนาจเจริญ) เมื่อ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง โดย คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เป็นผู้ประกอบพิธี มี นายยอห์น อนันต์ชัย กัททะกุลธอร และนางนิตยา แซ่ตัน เป็นพ่อแม่พยาน

## วันศุกร์ต้นเดือน

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ใน วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 (วันศุกร์ต้นเดือน) เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ตอนเช้ามีการส่งศีลมหาสนิทแก่ผู้เจ็บป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดตามปกติ แต่สิ่งสำคัญขอให้แต่ละคนได้เตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วย

## ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 มีมิสซาที่ วัดน้อยอาคารเปาโล เวลา 09.00 น. หลังมิสซาขอเรียนเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

## ประชุมกลุ่มเซอร์วีรา

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 หลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มเซอร์วีราประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

## ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ใน วันพุธที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการทำไปยังอนุสาวรีย์นักบุญโยเซฟด้านหน้าวัด

## ฉลองวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ใน วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี



คุณพ่อเจ้าอาวาส - คุณพ่อปลัด  
ซิสเตอร์ และสัตบุรุษ วัดนักบุญเบเนดิกโต โป่งยอ  
มีความยินดี ขอเชิญพี่น้องร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้า  
โอกาส ฉลองวัดนักบุญเบเนดิกโต โป่งยอ  
ใน วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2017  
เวลา 10.00 น.  
โดย พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  
เป็นประธานในพิธี  
(มีรถบัสออกจากหน้าวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง เวลา 08.30 น.)





# ปฏิทิน บูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	กรกฎาคม 2017 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 9 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา (วันภาวนาเพื่อผู้เดินทางทะเล) อุทิศแด่ โยเซฟ ซ้ำฝัน - มาริอา ส่วน เชียงหว่อง และญาติพี่น้อง สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ อุทิศแด่ มิสเตอร์ปีเตอร์ ดันแสดน (ครบ 5 ปี)	คุณชิตชาย - คุณวารีวรรณ วัด บุตร - ธิดา
จันทร์ที่ 10 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา (เผ่าศิลา นารีวุฒิ รับนิมิตชอบ) อุทิศแด่ ยอห์น บัปติสต์ ทศนัย ออกซิว อุทิศแด่ ดิโอนีซีโอ ซะโลม - มาริอา ประเสริฐ สังขรัตน์ อุทิศแด่ เปโตร สันติ กษัตริย์ อุทิศแด่ โยเซฟ สุทธิศิลป์ สุวาทินทร์กูร	คุณวชิระ ออกซิว ลูก - หลาน คุณกัลยา - คุณสุขสันต์ กษัตริย์ คุณชอบ กังกั๋ง
อังคารที่ 11 19.00 น.	ระลึกถึง น.เบเนดิกต์ เจ้าอธิการ (วันประชากรโลก) สุขสำราญสำหรับ คุณเปี่ยม - คุณชัชวาลย์ ชำนาญฤทธิ์ อุทิศแด่ ฟรังซิสกา มาริอา สุทธิดา ฉัตรสุวรรณวิไล อุทิศแด่ หลุยส์ พิทักษ์ - มาริอา กิมนัย จิตต์กล้า	คุณวัชร ชำนาญฤทธิ์ คุณสารส ทิศรุ่งเรือง ลูก - หลาน - หลาน
พุธที่ 12 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญสำหรับครอบครัวและกิจการ สุขสำราญสำหรับครอบครัว สุขสำราญสำหรับสุขภาพ คุณสุวณีย์ ชิดเครือ อุทิศแด่ มาริอา แจ่มฟ้า โรจนกาญจนานันต์	คุณสุดศรี เต้าลิ้ม คุณชนิดา สังขรัตน์ ลูก - หลาน คุณมุกดา โรจนกาญจนานันต์
พฤหัสบดีที่ 13 19.00 น.	น.เฮนรี่ สุขสำราญสำหรับครอบครัวกิมแทน สุขสำราญสำหรับ คุณเชิดศักดิ์ กมตัน สุขสำราญสำหรับสุขภาพ คุณปราวณี - คุณสมมาตร ตูลาเดชารักษ์	น.น. คุณบุษรา คุณเพ็ญพิศ วิษณุวงศ์ศิริ
ศุกร์ที่ 14 19.00 น.	น.คามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ์ อุทิศแด่ มาริอา บุญช่วย งามวิสัย อุทิศแด่ เทเรซา ธนกร จันเกษม อุทิศแด่ เลาเรนต์ จำลอง - เปโตร ณรงค์ - โยเซฟ สมเกียรติ - อากเนส จามรี ระดมกิจ	ลูก - หลาน คุณภาพ ภาแสวงเทียน คุณนที ระดมกิจ
เสาร์ที่ 15 10.00 น.	ระลึกถึง น.บอณาเวนตูรา พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร ฉลองวัดนักบุญเบเนดิกโต โป่งยอ	..จดมิสซาเย็นที่วัด..